

นักแอร์ขยายบ้านฟ้าอาเซียน บินย่างกุ้งก่อนบุกเวียดนาม

“นักแอร์” เดินหน้าขยายปีกบินต่างประเทศต่อเนื่องในปีหน้า เล็งเปิดบินสู่เวียดนามทั้งโฮจิมินห์และฮานอยช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งทยอยลดสัดส่วนของชาร์เตอร์ไฟล์ด หันมาเปิดเที่ยวบินประจำสู่จีน และประเทศในกลุ่ม CLMV รับเปิดเออีซี ทั้งดีเดย์ 1 พฤศจิกายนนี้ บินจากดอนเมืองสู่ย่างกุ้ง

นายวิฑูรย์ รัตนกร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบิน บริษัท สายการบิน บินนกแอร์ จำกัด เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงแผนขยายธุรกิจในปี 2557 นกแอร์ มีแผนขยายเส้นทางบินใหม่สู่ประเทศเวียดนาม ทั้งในเส้นทางฮานอยและโฮจิมินห์ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศที่มีศักยภาพ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนหนึ่งจะเป็นลูกค้าในกลุ่มธุรกิจที่ไปลงทุนในเวียดนามจำนวนมาก

พร้อมกันนี้ นกแอร์ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับบางส่วนของเที่ยวบินเช่าเหมาลำหรือชาร์เตอร์ไฟล์ดสู่จีน โดยจะทยอยลดสัดส่วนของชาร์เตอร์ไฟล์ด และปรับเป็นเที่ยวบินประจำ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาว่าจะเปิดบินสู่เมืองใดบ้างในจีน และแผนการขยายธุรกิจจะเน้นไปที่เส้นทางการบินภายในระยะเวลาบินราว 1-2 ชั่วโมง รวมถึงการเปิดบินสู่ประเทศในกลุ่ม CLMV เป็นหลัก (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีในปี 2558

ขณะที่ในช่วงที่เหลือของปีนี้ นกแอร์จะเปิดบินสู่ประเทศเมียนมาร์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ในเส้นทาง ดอนเมือง-ย่างกุ้ง ด้วยเครื่องบินแบบโบอิง 737-800 รองรับผู้โดยสารได้ 189 ที่นั่ง ให้บริการบินวันละ 1 เที่ยวบินในวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2556 และเพิ่มเป็น 2 เที่ยวบิน ในวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนธันวาคม 2556 รวมถึงให้บริการบินเป็นวันละ 2 เที่ยวบินทุกวัน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป และในปีหน้าหากมีผลตอบรับที่ดีก็จะพิจารณาเปิดบินสู่จุดบินอื่นๆ ในเมียนมาร์ เช่น บากัน และมัณฑะเลย์ เป็นต้น รวมถึงการเปิดเส้นทางบินจากเชียงใหม่สู่เมืองต่างๆ ในเมียนมาร์ด้วย

“การเปิดบินเส้นทางดอนเมือง-ย่างกุ้ง นับเป็นการเปิดตัวเส้นทางบินไปต่างประเทศเส้นทางแรกที่ทำให้บริการจากสนามบินดอนเมือง มีกลุ่มเป้าหมายคือนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มในระดับกลางขึ้นไป ซึ่งนักแอร์มีตลาดที่ชัดเจนอยู่แล้ว หลังจากในช่วงที่ผ่านมา นกแอร์ได้เปิดให้บริการในเส้นทาง แม่สอด-มะละแหม่ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 และเส้นทางแม่สอด-ย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ทำการบินด้วยเครื่องบินของนกมินิ ขนาด 34 ที่นั่ง” นายวิฑูรย์ กล่าวในที่สุด